

## THỐNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng luân về đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh; báo cáo về việc tạm dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch bao gồm: Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các đơn vị này đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Hoạt động xúc tiến đầu tư phân tán, thiếu tập trung về nguồn lực, thiếu sức mạnh, thiếu tính đồng bộ. Các hình thức, nội dung thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo ra sự đột phá nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn của các

nhà đầu tư trong và ngoài nước hiệu quả trong kết nối giữa các các số, ban, ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Nguồn thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư bị cắt khúc trong từng lĩnh vực, các nhà đầu tư không được cung cấp thông tin một cách đồng bộ về các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó đã làm giảm sự thu hút đối với các nhà đầu tư. Các trung tâm chưa phát huy được vai trò, thế mạnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư dẫn đến đầu mối không thống nhất, gây khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất các trung tâm: Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại; Trung tâm Xúc tiến du lịch; Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp là cần thiết nhằm có một tổ chức xúc tiến đầu tư có vị trí pháp lý đủ mạnh, đủ năng lực thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình để tập trung các nguồn lực của tỉnh cho hoạt động xúc tiến đầu tư, khắc

phục sự manh mún và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất các trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc các ngành, các lĩnh vực trong tỉnh. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức bộ máy, nhân sự của các trung tâm thuộc các ngành, các lĩnh vực; khẩn trương xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm mới bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; phát huy được vai trò của Trung tâm trong huy động các nguồn lực xã hội và mở rộng phạm vi hoạt động mang lại hiệu quả thu hút đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực. Thành lập Trung tâm mới trên cơ sở nhân sự của các trung tâm thuộc các ngành, các lĩnh vực bảo đảm không tăng về biên chế, thu gọn tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương tạm dừng thực hiện đề án hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố đến khi có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi đó sẽ thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 trạm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi

và Thú y, Khuyến nông, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị này, ngành Nông nghiệp và UBND các huyện, thành phố khôi phục hoạt động của các trạm ở cấp huyện; tiếp tục rà soát, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở các trạm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề án để sẵn sàng triển khai thực hiện khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Tại kỳ họp ngày 20/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Cường, Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng ý điều động đồng chí Đặng Thị Thu Hằng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Đồng ý điều động đồng chí Phạm Xuân Hán, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

**ĐÀO QUYN**

vời đồng chí Phạm Thị Hải Lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá là cán bộ nữ có trình độ, năng lực và mong đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tạo điều kiện để đồng chí Phạm Thị Hải Lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết,

xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hải Lý hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

### TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sau khi trao Quyết định và

tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hải Lý, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng đầu tư, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các đồng chí cán bộ nữ, vì vậy, đến nay hầu hết các ngành, các lĩnh vực của tỉnh đều có cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Đối

### Tiếp tục thực hiện...

(Tiếp theo trang 1)

hiện còn 20 người. Từ ngày 16 - 20/4, 7 tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch đã tăng cường kiểm soát, yêu cầu dừng hơn 10.890 phương tiện và quay trở lại trên 1.460 phương tiện; yêu cầu khai báo y tế hơn 16.740 người. Từ ngày 5 - 19/4, đường dây nóng 1800 9402 của tỉnh đã nhận được 694 cuộc gọi của người dân, tiếp nhận 726 ý kiến hỏi về việc ra vào tỉnh, phản ánh về một số tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch của tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra và tổ ty quân; Đoàn Thanh niên tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình ngày đầu học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trở lại trường.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, yếu tố nguy cơ của dịch bệnh vẫn còn. Dịch đã chuyển sang giai đoạn mới, không có ca bệnh mới trong 4 ngày qua nhưng không phải là hết dịch. Do đó, nhiệm vụ thời gian tới là vừa phải thực hiện nổi lỏng giãn cách xã hội vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng,

chống dịch, không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ đồng thời có giải pháp điều chỉnh sinh hoạt xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh, giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; kiên trì thực hiện 5 nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Bên Thanh niên tỉnh báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch để người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động của tổ tuần tra, tổ ty quân đến khi có chỉ đạo mới. Các tổ công tác liên ngành tại 7 chốt kiểm soát dịch tiếp tục hoạt động đến khi các địa phương trên cả nước công bố không còn yếu tố nguy cơ cao. Người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các quy định và có

các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch trên địa bàn, trong phạm vi quản lý. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa bảo đảm chương trình học tập nhưng phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ngành Y tế tăng cường các hoạt động kiểm soát dịch bệnh, nỗ lực tìm kiếm nguồn sinh phẩm, mua dự phòng để đáp ứng kịp thời việc xét nghiệm; bố trí nhân lực, phương tiện, phương công cụ thể người tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời người có yếu tố dịch tễ tại các chốt kiểm dịch. Về hoạt động của khu cách ly tập trung, cần cứ tình hình thực tế hiện nay, đồng chí đồng ý kết thúc việc tổ chức cách ly tại Trường Đại học Thái Bình để Trường hoạt động trở lại bình thường; duy trì 2 khu cách ly tập trung của tỉnh và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị ngành Công Thương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quy định pháp, chống dịch đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh các giải pháp thực hiện quy định phòng, chống dịch phù hợp. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra, rà soát những người được hưởng gói an sinh xã hội, có kế hoạch triển khai cụ thể để hỗ trợ người dân, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Về hoạt động của đường dây nóng 1800 9402, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh niên tỉnh tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các chốt kiểm soát dịch của tỉnh giải quyết phù hợp nhu cầu và tình của nhân dân, chú ý không lơ lỏng việc kiểm soát người từ vùng có dịch vào tỉnh. Đồng chí giao các ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các cấp, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc dùng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. UBND, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành liên quan thống kê hoạt động của ban chỉ đạo, tổ tuần tra, tổ ty quân, khu cách ly để thống nhất chính sách hỗ trợ cho những người tham gia phòng, chống dịch.

tại khu cách ly của tỉnh và các địa phương không còn trường hợp cách ly nào liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. 12 trường hợp đang cách ly chủ yếu là công dân Việt Nam từ nước ngoài về và người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

*Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020*

### THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

*to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ nhà báo cả nước, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng Hội Nhà báo Việt Nam Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý.*

*Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước trong 70 năm qua.*

*Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thế và lực mới, nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, nhiệm vụ của báo chí rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và các hội viên cả nước, phát huy truyền thống cách mạng của mình, xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên. Các cấp hội, mỗi nhà báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.*

*Với tình cảm thân thiết và tin tưởng, tôi chúc các cấp hội, hội viên, nhà báo cả nước sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.*

**NGUYỄN PHÚ TRỌNG**

**Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam**  
**Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

### CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

1. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội. Công tác tập hợp những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới. Vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tính định hướng; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do: Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chậm đổi mới. Nhận thức về nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức xây dựng Hội của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí với các cấp hội chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo; chưa tạo điều kiện cần thiết để Hội hoạt động và phát triển.

2. Thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến nước ta. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nâng cao nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

2.2. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bâng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội.

Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn.

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần công hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

3. Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội; làm tốt công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm chi đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.